

UBND thành phố và ban hành Chương trình số 112/CTr-UBND ngày 14/6/2022 về xác nhận Chương trình đánh giá mức chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chương trình có triển khai nhanh và hiệu quả các doanh nghiệp, các sản phẩm kinh doanh trên địa bàn thành phố thông qua việc xác nhận Chương trình đánh giá mức chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ban hành kèm theo Quyết định số 1970/Q-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Áp dụng Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp đánh giá rõ ràng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm mục tiêu kép và giúp tăng doanh nghiệp xác nhận hiện trạng có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, phát triển nhanh hơn, mạnh hơn; và tạo cơ chế tranh thủ thời gian chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp số trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ công tác quản lý và chính sách phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Tạo cơ sở các cơ quan, ngành chức năng đưa ra các giải pháp phù hợp vì lợi ích kinh tế của thành phố thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương, ngành thì có thêm công cụ đánh giá hiệu quả quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên phạm vi toàn thành phố.

Chương trình còn là cơ sở triển khai công bố, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo những chuyển biến tích cực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; xác nhận, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, ngành trong triển khai thực hiện.

Trong đó các Chương trình là các doanh nghiệp, các sản phẩm kinh doanh thực tiễn thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn trên thành phố; các cơ quan, tổ chức quản lý học chỉ triển khai các chương trình, án, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số và các cơ quan, ngành khác có liên quan.

Chương trình cũng đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chính bao gồm: thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về Bộ chỉ số đánh giá mức chuyển đổi số các doanh nghiệp; tổ chức đánh giá, xác nhận Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tổ chức Mảng liên kết kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai chuyển đổi số; tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn về chuyển đổi số.

Cũng theo chương trình này, thành phố không chỉ có các hoạt động tuyên truyền, vinh danh các doanh nghiệp in hình trên địa bàn thành phố trong thực hiện chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, các doanh nghiệp tiên tiến cao trong mức chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cũng như các nội dung khác liên quan đến chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số.

Ti chi tiết xin bạn tìm link: <https://bit.ly/chisodanhgiamucdochuyendoiso>

Tng ài 1022

Trích dẫn từ <https://chuyendoiso.danang.gov.vn/>